



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22773

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 46.08 Ad Value: 101,376

PRValue (x3): 304,128

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯเหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจหวนคืน

กยท.เผยโรคจุดใบร่วงชนิดใหม่ที่ติดเชื้อมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง 10 จังหวัด ลามระบาดไปกว่า 8 แสนไร่ ล่าสุดเหลือแค่ 20 ไร่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่พึงระวังหน้าฝนอาจจะกลับมา

นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น หลังลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราที่เคยได้รับรายงานการติดเชื้อทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลา สตูล พังงา ตรัง พัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี



โรคใบจุดยางฯเหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจหวนคืน

“การระบาดของโรคดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่ ก.ย.ปีที่แล้วส่งผลให้มีต้นยางพาราติดเชื้อเกือบ 8 แสนไร่ทั่วประเทศ แต่หลังจาก กยท.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เร่งแก้ปัญหา ด้วยการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อและนำระบบดาวเทียม

กฤษดา ยังเผยอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราดีขึ้น ผลพวงส่วนหนึ่งมาจากการผลัดใบตามธรรมชาติของต้นยางพาราเนื่องจาก

เชื้อราชนิดนี้จะอาศัยอยู่บริเวณมุมใบของต้นยางพารา เมื่อยางทั้งใบร่วงจนหมดทำให้เชื้อราหายไปค่อนข้างเยอะ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของเชื้อ

เข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่ที่ติดเชื้อ รวมถึงใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นสวนยางที่ติดเชื้อด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงแบบลากสาย และแอร์บรัช จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีต้นยางพาราที่ยังคงติดเชื้อโรคใบร่วงฯยังหลงเหลืออยู่เพียง 20 ไร่ ใน จ.สุราษฎร์ธานี เท่านั้น”



“ขอฝากเตือนเกษตรกร จะต้องหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง และบำรุงต้นยางอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงยางผลัดใบ ต้นยางพาราจะค่อนข้างอ่อนแอ ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงฤดูฝนนี้ สภาพภูมิอากาศอาจจะเอื้ออำนวยต่อการเพาะเชื้อโรคกลับมาอีก ดังนั้น เกษตรกรไม่ควรชะล่าใจ หากพบการระบาดหรือติดเชื้อให้รีบแจ้ง กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เชื้อหวนกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25795

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 19.12 Ad Value: 40,152

PRValue (x3): 120,456

คลิป: สีส

หัวข้อข่าว: ส่งออกถุงมือยางทะยาน ชี้อานิสงส์โควิด-19ช่วย

ส่งออกถุงมือยางทะยาน ชี้อานิสงส์โควิด-19ช่วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศต้องการถุงมือยางเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วยจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 และถุงมือยางยังเป็นสินค้าจำเป็นในยุคความปกติใหม่ (นิวอร์มัล) เพราะประชาชนตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและหันมาใช้ถุงมือยางเพื่อป้องกันเชื้อโรคมมากขึ้น ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 63 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกถุงมือยางไปตลาดโลกมูลค่า 449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16% ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในตลาดจีน 129.5%, ออสเตรเลีย 79%, อาเซียน 77% และ สหรัฐอเมริกา 9% เป็นต้น

ทั้งนี้ไทยเป็นประเทศที่มีห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมถุงมือยางแบบครบวงจร คือ มีผลผลิตยางพารา ผลิตยางขึ้นได้เอง และมีเทคโนโลยีการผลิตถุงมือยางที่มีมาตรฐาน ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งทั้งในด้านต้นทุนราคาและได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ รวมถึงผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและเพื่อส่งออก “ในช่วงที่แนวโน้มความต้องการถุงมือยางเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นแต้มต่อช่วยส่งออก โดยปัจจุบันประเทศคู่เอฟทีเอ 17 ประเทศ ไม่เก็บภาษีนำเข้าถุงมือยางของไทยแล้ว เหลืออินเดียที่เก็บ 10%”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15418

Col.Inch: 171.15 Ad Value: 188,265

หัวข้อข่าว: 'เด็ก-ชรา-คนพิการ'เฮ

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9, 10

PRValue (x3): 564,795

ศิลปิน: ชาว-ดำ

'เด็ก-ชรา-คนพิการ'เฮ

**13ล้านคนรับอีก3พัน
เริ่มจ่ายเยียวยา'มีย.'
ภาษีต่ำเป้า7หมื่นล.
สรรพากรชี้พิษโควิด
กรม.ไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง
เด็ก-ผู้สูงอายุ-คนพิการรับ
เพิ่มอีก 3 พันบาท เริ่มจ่าย มิ.ย.นี้
'สรรพากร'แจง 7 เดือนแรกปีงบ
63 เก็บรายได้ต่ำเป้า 7 หมื่นล้าน
เหตุวิกฤตโควิด (อ่านต่อหน้า 9)**

ต่อจากหน้า 1

เด็ก-ชรา-คนพิการ

กรม.เคาะช่วยกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประมาณ 13 ล้านคน โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้ว เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม รวมวงเงินทั้งสิ้น 39,000 ล้านบาท

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.เด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนที่ยากจน โดยกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ 9.6 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการ 2 ล้านคน

"การจ่ายเงินเยียวยา รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้ว จากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับ

การจ่ายจะจ่าย 3 เดือนตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม โดยเริ่มจ่ายเดือนมิถุนายน ซึ่งจะจ่ายสมทบเป็นเงิน 2,000 บาท และกรกฎาคมอีก 1,000 บาท" น.ส.รัชดา กล่าว

ย้ำชัดไม่เยียวยาข้าราชการ

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ครม.ยังรับทราบเจตนารมณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรณีเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ คือ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกรณีข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมถึงข้าราชการบำนาญ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว

ทั้งนี้ หากกระทรวงเกษตรฯได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้ประสานกับกรมบัญชีกลางดำเนินการหักเงินจากค่าตอบแทนคืนกระทรวงการคลังต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ รายงานว่ายังไม่มีการโอนเงินให้กลุ่มนี้แต่อย่างใด

คลังแจก5พันเราไม่ทิ้งกันแค่มิ.ย.

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือนให้กลุ่มอาชีพอิสระล่าสุด มีการจ่ายเงินในเดือนที่ 2 แล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ ดังนั้นยืนยันว่าจะปิดทบทวนสิทธิในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินประมาณ 15.1 ล้านคน และยังไม่เหลือทบทวนสิทธิอีก 1-2 หมื่นคน คาดว่าจะแล้วเสร็จในตามกำหนดวงไว้ โดยในเดือนมิถุนายน เป็นการจ่ายเงินในเดือนที่ 3 ส่วนจะมีการขยายต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป 1 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน คลังยังยืนยันจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ 5 พันบาทเป็นเวลา 3 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน คงจะไม่ขยายออกไปอีก

นายอุตตม กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน ทั้งนี้หลังได้ข้อมูลแล้วเร่งเยียวยาฟื้นฟู ดินอาชีพ ดินรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง โดยเริ่มมีการดำเนินการผ่าน 3 สาขาของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทยไปบ้างแล้ว ต่อไปขยายการรับเรื่องไปยังสาขาของแบงก์รัฐทุกแห่ง และจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล ดูว่าประชาชนต้องการอะไร หากเรื่องใดเกี่ยวกับกระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงอื่นกระทรวงการคลังประสานข้อมูลให้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง

ขาดเซวย่างงานแล้ว6พันล.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ 2563 และกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 โดยสำนักประกันสังคม (สปส.) รายงานว่า ณ วันที่ 21 พฤษภาคม มีการสั่งจ่ายแล้ว จำนวน 1,095,399 คน รวมเป็นเงิน 6,052 ล้านบาท นอกจากนี้ สปส.ยังมีหนังสือแจ้งสถาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15418

Col.Inch: 171.15 Ad Value: 188,265

หัวข้อข่าว: 'เด็ก-ชรา-คนพิการ'เฮ

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9, 10

PRValue (x3): 564,795

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ประกอบการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน เร่งตรวจสอบและส่งชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินทดแทนให้ โดยยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ยื่นร้องทุกข์อุทธรณ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ

เกษตรกรเงินไม่เข้าให้ยื่นอุทธรณ์

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง 15,000 บาท ว่าปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. มีจำนวนกว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบสิทธิ โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทั้ง กยท. และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.หน่วยงานเดียวกัน ล่าสุดได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมเป็นต้นไป และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่าตื่นตระหนก หากในช่วงนี้ตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อ

“หากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กยท. 2.จังหวัดหรืออำเภอ 3.ประมงจังหวัดหรืออำเภอ 4.ปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอ 5.ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค และ 6.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของ กยท.ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้” นายณกรณ์กล่าว

ธ.ก.ส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้มีผล1มิ.ย.

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภัยแล้ง ธ.ก.ส. จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR ลดลงร้อยละ 0.125 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR ลดลงร้อยละ 0.25 ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของธนาคารมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลางปีใช้งบปี'63

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางกำลังเร่งรัดให้หน่วยราชการลงนามสัญญาในโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบผลการพิจารณาของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จะนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งรายการงบประมาณที่จะนำมาโอนประกอบด้วย รายจ่ายประจำที่ยังมิได้เบิกจ่าย หรือยังไม่มียกหัก หรือสามารถระงับข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ส่วนรายจ่ายลงทุน อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 หากไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถระงับการดำเนินการโดยมิก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน ต้องถูกดึงกลับ ดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงได้ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจลงไปยังหน่วยงาน เพื่อให้เร่งรัดการใช้จ่าย และให้ลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

“ส่วนผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-15 พฤษภาคม 2563) ใช้จ่ายแล้ว 2,123,781 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ

3,200,000 ล้านบาท คิดเป็น 66.37% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายลงทุนใช้จ่ายแล้ว 293,523 ล้านบาท ของวงเงิน 597,091 ล้านบาท คิดเป็น 49.16% รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 1,830,258 ล้านบาท ของวงเงิน 2,602,909 ล้านบาท คิดเป็น 70.32% สำหรับเงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือมี ใช้จ่ายแล้ว 257,415 ล้านบาท ของวงเงิน 259,024 ล้านบาท คิดเป็น 99.38%” นางสาววิลาวรรณกล่าว

โควิดฉุดภาษีพลาดเป้าหมื่นล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-เมษายน 2563) กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 7 หมื่นล้านบาท มาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และมาจากมาตรการของกระทรวงการคลัง ในการเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มออกไป เพื่อให้เงินยังคงอยู่ในมือของประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีให้นานที่สุด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 กรมสรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษีไว้ที่ 2 ล้านล้านบาท เป็นเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แต่สภาพเศรษฐกิจขณะนี้จะไม่เอาเรื่องเป้าการจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องหลัก แต่จะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการในระบบก่อน ซึ่งการเลื่อนชำระภาษีออกไปแม้ทำรายได้ลดลง แต่ผู้ประกอบการต้องมาเสียภาษีภายหลัง ดังนั้นต้องติดตามว่าผลกระทบจากมากหรือน้อยกว่า 7 เดือนที่ผ่านมา

“ตั้งแต่เกิดโควิด-19 ได้ผลักดันมาตรการภาษีและการเร่งคืนภาษีกว่า 1 แสนล้านบาท โดยเลื่อนการชำระภาษี บุคคลธรรมดา จากสิ้นเดือนมีนาคม เป็นสิ้นเดือนสิงหาคม, รวมถึงเลื่อนการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปเร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว 2.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 95% ของยอดที่ขอคืน และเร่งคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปแล้ว 2.71 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 45.7%” นายเอกนิติกล่าว และว่า จากการผลักดันมาตรการคืนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการลดอัตราหักภาษี ณ ที่จ่ายเหลือ 1.5% จากอัตราปกติที่ 3% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15418

Col.Inch: 171.15 Ad Value: 188,265

หัวข้อข่าว: 'เด็ก-ชรา-คนพิการ'เฮ

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9, 10

PRValue (x3): 564,795

ศิลปิน: ชาว-ดำ

30 กันยายนนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินอยู่ในกระเป๋าของผู้ประกอบการนานขึ้นอีก 2.7 หมื่นล้านบาท

คลังหรือททท. ฟันทองเที่ยว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ททท. มาหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงแผนกระตุ้นท่องเที่ยวแล้วหลังโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากการหารือดังกล่าวเป็นแค่รอบกว้างๆ ว่าทั้ง 2 หน่วยงานเห็นตรงกันหรือไม่ว่าจะจะมีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว หากจะต้องดำเนินการอย่างไร และช่วงเวลาไหน เบื้องต้นน่าจะควรจะทำในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เพราะขณะนี้รัฐบาล

ยังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ดังนั้นหากจะออกมาตรการ ต้องเริ่มในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกันระหว่าง 2 กระทรวง ต้องไม่มีความขัดข้องในการดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตอบว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมา เพราะยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงมาตรการ รวมถึงยังไม่มีการหารือในเรื่องการแจกคูปองท่องเที่ยว เนื่องจากคงต้องหารือถึงกรอบการดำเนินงานนโยบายก่อน และครั้งนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกของการหารือ คาดว่าจะมีการนัดหารือระหว่าง 2 หน่วยงานอีกครั้งหลังประชุมสภา เรื่อง พ.ร.ก.3 ฉบับเรียบร้อยแล้ว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ทั้งนี้มาตรการออกมากจะต้องเป็นแพ็คเกจใหญ่ด้านการท่องเที่ยว เช่น ไปยัง ครม. หลังจากนั้นหากต้องใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของ การฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท จะเสนอโครงการไปยังนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อถกกันเรื่องโครงการใช้เงิน

'ททท.' คิดแพ็คเกจกระตุ้นเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเห็นว่มาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว หลังจากสามารถจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000

บาท ระยะเวลา 3 เดือน จึงอยากให้มีความมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมในช่วงต่อจากนี้ จึงได้หารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง และ ททท. โดย ททท. ได้เสนอภาพรวมสถานการณ์ในภาคการท่องเที่ยวขณะนี้ และแผนฟื้นฟูของ ททท. ที่ทำไว้ในเบื้องต้น แต่การประชุมในครั้งนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก เนื่องจากการหารือเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์เบื้องต้นก่อน โดย ททท. ได้รับโจทย์จากคลัง เรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ว่าควรจะทำเป็นมาตรการแบบใด รูปแบบใด ซึ่ง ททท. ได้เตรียมไว้แล้วในระดับหนึ่ง แต่อยากให้รอความชัดเจนหลังจากประชุมบอร์ด ททท. อีกครั้ง ซึ่งมีกำหนดจะประชุมร่วมกันในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

เลี้ยงของบทำแพ็คเกจเที่ยว

“แพ็คเกจท่องเที่ยวที่จะออกมา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงต่อไป จะของบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ก้อน 4 แสนล้านบาท ส่วนจะขอจำนวนเท่าใด และรูปแบบของแพ็คเกจจะออกมาอย่างไร ยังต้องรอการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน แต่ประเมินเบื้องต้นจะไม่เหมือนมาตรการหรือโครงการเก่าๆ ที่เคยทำมา

เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างจาก

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 9

เด็ก-ชรา-คนพิการ

อดีตมาก โดยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศยังไม่สงบ จึงยังไม่มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติแน่ๆ ส่วนสถานการณ์ในประเทศก็เป็นวิกฤตเชิงซ้อน เพราะนอกจากโควิด-19 ยังไม่สามารถจบได้แล้ว ยังถูกกระทบจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงมีปัญหาระงับแล้วแล้งเข้ามากระทบรายได้ในภาคเกษตรกรอีก ทำให้กำลังซื้อไม่ได้มีมากเท่าในอดีตที่ผ่านมา จึงต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ฮ่องกงเปิดสนามบินให้ทรานสิท

เอเอฟพีรายงานนางแคร์รี หล่ำ หัวหน้าคณะผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงกำหนดเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยจะเริ่มให้บริการแวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินหรือบริการทรานสิทก่อนเป็นลำดับแรก แต่ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกสนามบิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

นางหล่ำระบุว่ากิจการธุรกิจอีกหลายอย่างรวมทั้ง บาร์ คาราโอเกะ และบริการอบเชา

นำ รวมถึงบริการห้องสำหรับจัดปาร์ตี้ ก็กำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

ซั๊ก.สิงคโปร์แย่งอันดับแต่มีเอกราช

เอเอฟพีรายงานว่า กระทรวงการค้าของสิงคโปร์เผยแพร่รายงานสถานะเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสิงคโปร์ในปีนี้อาจหดตัวลงไปอยู่ที่ -7 เปอร์เซ็นต์ จากที่เคยประเมินไว้ว่าจีดีพีจะอยู่ที่ -4 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในสภาพเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ประกาศเอกราชเมื่อปี 1965 เรื่อยมาจากวิกฤตโควิด

ในขณะที่นายซ่ง เสงวุน นักเศรษฐศาสตร์ประจำซีไอเอ็มบี คาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจสิงคโปร์จะทรุดตัวลงหนักที่สุด โดยคาดว่าในไตรมาสดังกล่าวจีดีพีจะติดลบระหว่าง 15-20 เปอร์เซ็นต์

อังกฤษปลดล็อกดาวนั้ 15 มิย.

รอยเตอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน แห่งอังกฤษ แถลงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ระบุว่า รัฐบาลเตรียมเปิดกิจการห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ทั้งหลายอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ โดยให้เวลาห้างร้านต่างๆ เตรียมการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้ตามแนวปฏิบัติของทางการเป็นเวลา 3 สัปดาห์

นายกรัฐมนตรีจอห์นสันระบุว่า ตลาดกลางแจ้ง และโซ่วรรณยนต์ สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ถ้าหากสามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลได้ ในขณะที่กิจการค้าปลีกที่ไม่จำเป็นอื่นๆ อาทิ ร้านขายเสื้อผ้า, รองเท้า, ของเล่น, เฟอร์นิเจอร์, ร้านหนังสือ, ร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ร้านตัดเสื้อ, สถานประมูล, สตูดิโอถ่ายภาพ และตลาดในร่ม จะเริ่มเปิดกิจการได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43 **ฉบับที่:** 15418

Col.Inch: 171.15 **Ad Value:** 188,265

หัวข้อข่าว: 'เด็ก-ชรา-คนพิการ'เฮ

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9, 10

PRValue (x3): 564,795

ศิลปิน: ชาว-ดำ

บราซิลเล็งกู้4พันล.แก้โควิด

รอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงกิจการเศรษฐกิจของบราซิลเตรียมยื่นขอู้เงินจากแหล่งเงินกู้ระหว่างประเทศหลายแหล่งเป็นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด ซึ่งรวมทั้งการจ่ายเงินให้กับประชาชนและใช้เป็นเงินกองทุนสนับสนุนโครงการทางสังคมต่างๆ

ตลาดหุ้น-น้ำมันปรับขึ้นในเอเชีย

เอเอฟพีรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดสำคัญๆ ทั่วเอเชียเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ว่า ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ภายใต้แรงหนุนของการปลดล็อกดาวนในหลายประเทศ

ตลาดฮ่องกงกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในวันนี้ หลังจากที่ร่วงลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดโตเกียวปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 2.6 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีนิคเกอิ 225 ปิดตลาดที่ 21,271.17 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดหุ้นชิตนียต์ดีขึ้นแรงเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ ส่วน เซี่ยงไฮ้, ไทเป, โซล, จาการ์ตา, กรุงเทพฯ, และเวลงตันปรับขึ้นกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ทุกตลาด

ตลาดน้ำมันดิบยังคงขยับขึ้นต่อเนื่อง หลังนักลงทุนคาดหวังการฟื้นตัวจากการปลดล็อกดาวนและมาตรการปรับลดกำลังการผลิตว่าจะส่งผลให้ดีมานด์น้ำมันปรับเพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3180

หน้า: 11 (ซ้าย)

Col.Inch: 63.10 Ad Value: 75,720

PRValue (x3): 227,160

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ข่าวราชการที่กระบี่โค่นยาง3ไร่ มุ่งทำเกษตรผสมผสานเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น



ข้าราชการที่กระบี่โค่นยาง3ไร่ มุ่งทำเกษตรผสมผสานเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

กระบี่ - ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กระบี่ ตัดสินใจโค่นยางพารา หันมาทำเกษตรผสมผสาน ชีวิตเปลี่ยน มีกินมีใช้ มีเงินเหลือเก็บ พร้อมแบ่งปันผลผลิตให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ได้อิ่มท้องด้วย

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก นี่คือแนวคิดของ นายวันชัย สุภาพ อายุ 48 ปี ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ที่ได้ยึดหลักการทำเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนสวนยางพารา เนื้อที่ 3 ไร่ มาทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผ่านมาแล้ว 1 ปี ภายในที่ดินของเขา มีทุกอย่างที่อยากกิน เหลือยังแบ่งขาย นำรายได้กลับมาจนเจอครอบครัว จนวันนี้ทำให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุขที่มากขึ้น



นายวันชัย เล่าว่า เมื่อปี 2561 มีสวนยางพารา อยู่ประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่บ้านคลองทับหัวกา ม.5 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ ด้วยภาวะที่ราคายางพาราตกต่ำจึงคิดที่จะโค่นยางทิ้ง โดยได้ปรึกษากับครอบครัว ว่าหลังจากโค่นยางแล้วก็จะทำเกษตรผสมผสาน ต้นทุนการปลูกน้อย ผลผลิตเติบโตเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาด และที่สำคัญสามารถนำมาบริโภคได้ในครัวเรือน หลังจากตัดสินใจได้จึงลงมือทำ จนวันนี้ ชีวิตดีขึ้น

นายวันชัย บอกว่า จากวันนั้นถึงวันนี้ สวนเกษตรผสมผสานของตนกำลังให้ผลผลิตของกล้วยน้ำว้า มะละกอ ตะไคร้ ถั่วพูลู แดงกวาง ชะอม มันสำปะหลัง มะนาว ข้าวโพด ขมิ้น ข่า และพืชผักอื่นๆ ซึ่งเป็นพืชผักที่สามารถนำมาบริโภคได้ในครัวเรือน และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะถั่วพูลูกำลังเป็นที่ต้องการ

ของตลาด ในทุกวันจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้าน ราคา กิโลกรัมละ 40 บาท และบางช่วงจะมีราคาสูงถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยแม่ค้าจะซื้อไปทำผักเหนาะ และเมนูเด็ดยำถั่วพูลู รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท นายวันชัย บอกอีกว่า โดยในสวนเกษตรผสมผสานจะมีผลผลิตจากพืชที่ปลูกมากกว่า 10 ชนิด หมุนเวียนกันออกผลผลิตในแต่ละรอบแตกต่างกัน ทำให้มีผลผลิตในสวนนำมาปรุงอาหารทุกวัน ไม่ต้องซื้อที่เหลือกก็เก็บขายให้แกพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงบ้าน



“แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ก็ตัดสินใจอยู่นาน เนื่องจากอาชีพสวนยางพาราเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ขณะเดียวกันตนกับภรรยาที่รับราชการอยู่ด้วยเกรงว่าจะไม่มีเวลาทำสวน”

เมื่อคิดจะทำเกษตรผสมผสาน ตนและภรรยา จึงเริ่มวางแผนทำที่บ้าน ตั้งแต่ก่อนโค่นยาง โดยเห็นโมเดลโครงการพัฒนาที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ เนื้อที่ 200 ไร่ ในพื้นที่ ต.ปลายพระยา ซึ่งแนวคิดของ ผอ.ประสิทธิ์ แสงภักดี จัดสรรพื้นที่ของรัฐให้ชาวบ้านที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกินคนละ 2 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เลยลองนำกลับมาลงมือทำในที่ดินตัวเอง

การทำสวนนั้น ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นเวลาราชการ จะใช้เวลาก่อนและหลังเลิกงานทำ และ วันเสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสวน ซึ่งนับเป็นความโชคดี ที่สวนกับบ้านอยู่ติดกัน ส่วนที่ทำงานก็อยู่ห่างออกไปไม่ถึง



2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไปทำงานไม่ถึง 10 นาที จึงมีเวลาดูแลสวน และทำงานโดยไม่เบียดบังเวลาของทางราชการ

วันนี้ ยอมรับว่า มีความสุขกับการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานมาก และที่สำคัญมีเวลาอยู่กับครอบครัว โดยพืชผักทุกอย่างที่ปลูกในสวนปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากปลูกเพื่อบริโภคเอง ทำให้ขายดีทุกวัน รายได้เป็นเงินเก็บให้ครอบครัว ส่วนเงินเดือนประจำจากการรับราชการทั้งของตนและของภรรยา ก็นำไปใช้ที่จำเป็น และเป็นความโชคดีของตนอีกอย่างก็คือได้ทำงานรับราชการในสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้ศึกษาได้อย่างไม่รู้จักสิ้น

นายวันชัย ยังได้กล่าวด้วยว่า ในช่วงของการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ร้านค้าห้างร้านต่างๆ ปิดหมด ครอบครัวของตนไม่เดือดร้อนเลย เพราะมีผัก มีผลไม้กินทุกวัน และยังแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย

ด้าน นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวว่า การทำเกษตร ผสมผสาน ตามศาสตร์ของพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรสวนผสมผสานในการเลี้ยงชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมให้แกครอบครัว เหมือนอย่างครอบครัวของนายวันชัย สามารถเป็นแบบ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3180

หน้า: 11(ซ้าย)

Col.Inch: 63.10 Ad Value: 75,720

PRValue (x3): 227,160

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ข่าวราชการที่กระบี่โค่นยาง3ไร่ มุ่งทำเกษตรผสมผสานเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

อย่างให้แก่วรรณกรรมและคนอื่นๆ ได้ หากไม่ชี้แจง ไม่มีเงิน ไม่อดตายแน่นอน
ในบางครั้งการทำงานเกษตรไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากมาย ก็สามารถนำ
ศาสตร์ของพระราชามาใช้ได้ โดยนำมาวางรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานใน
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐในกระทรวงเกษตรหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ยินดีที่จะสนับสนุน
สำหรับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ก็มีโมเดลการจัดรูปแบบที่ดินการทำเกษตร
ผสมผสาน เนื้อที่ 200 ไร่ แบ่งให้ครอบครัวละ 2 ไร่ ในพื้นที่ อ.ปลายพระยา
พบว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต มีรายได้ครัวเรือนละ
ไม่ต่ำกว่า 300-500 บาทต่อวัน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

news.trueid.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:24 Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ไม่ต้องตกใจ!ชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

trueID

ไม่ต้องตกใจ!ชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ



TNN ช่อง16 27 พฤษภาคม 2563 (11:15) 47



วันนี้ (27 พ.ค. 63) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง 15,000 บาท ว่า ปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. มีจำนวนกว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมด ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่ง กระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบสิทธิ โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน



หัวข้อข่าว: ไม่ต้องตกใจชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

อย่างไรก็ดี ในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. หน่วยเดียว ข้อมูลล่าสุดได้รับแจ้งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม เป็นต้นไป และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม นี้ จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยาง อย่าตื่นตระหนก หากในช่วงนี้ตรวจสอบทางระบบไม่พบชื่อตนเอง โดยหากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลาง หรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่

1. กยท. จังหวัด/สาขา
2. เกษตรจังหวัด/อำเภอ
3. ประมงจังหวัด/อำเภอ
4. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ
5. ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค
- และ 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ของ กยท. โทร. 0-2435-3469, 0-2433-5772 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

- รีบเช็คเลย! www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบเงิน 5,000 บาท โอนวันนี้อีกงวด
- ด่วน! เกษตรกร 4 แสนคน รีบแจ้งเลขบัญชีที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com
- www.เยียวยาเกษตรกร.com ใครบ้างจะได้รับเงินเดือนนี้เช็คเลย!

สำหรับ เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ขอให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยา ประกอบด้วย

1. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ - 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุด
2. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1 - 15 พ.ค. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

โดยเกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานเกษตร สำนักงานประมง สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ของตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

news.trueid.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:24 Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ไม่ต้องตกใจชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

ส่วนกรณีเกษตรกรที่ตกหล่น ไม่แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา เกือบ 4 แสนราย ธกส. ขอให้เกษตรกรรีบเข้ามาแจ้งเลขที่บัญชีผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com <https://agri.baac.or.th/> เพื่อรับเงินโอนได้ภายในพฤษภาคมนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:28 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละไม่เกิน 1 ล้าน

Oohho
MAXIMUM OF CREATE

ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละไม่เกิน 1 ล้าน



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย "หมอนยางพารา" ช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชน ฝ่าวิกฤติ "โควิด-19"

แฟนเพจ การยางแห่งประเทศไทย RAOT ระบุว่า นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกหยุดชะงักไป รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตหมอนยางพารา ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญของชะลอการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการสั่งซื้อหมอนยางพารา

จึงจัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมยางพารา (สินเชื่อฝากหมอนยางพารา) ให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหมอนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกำลังการผลิต และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ภายในประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:28 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ปล่อยินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละเอียดไม่เกิน 1 ล้าน



โดยการแปรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายยางให้มากขึ้น ซึ่ง กยท. จะปล่อยินเชื่อปลอดดอกเบี้ย ให้กับสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางหรือวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินตามปริมาณเสตอภมอยางที่มี โดยใช้เกณฑ์คุณภาพหมอนยางพารามาทำการประเมินราคา กำหนดวงเงินสินเชื่อแบ่งเป็นเกรด ดังนี้

เกรด A วงเงินสูงสุด 80%

เกรด B วงเงินสูงสุด 70%

เกรด C วงเงินสูงสุด 50%

มูลค่าของหมอนยางตามที่ กยท. กำหนด ซึ่งจะมีคณะกรรมการเข้าตรวจสอบสินค้าตามเกณฑ์การประเมินของโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง มีเสตอภมอยางพาราเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินสินเชื่อ และค้ำประกัน อีกทั้งต้องมีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายหมอนยางพาราได้ หรือมีความพร้อมในการคืนเงิน สามารถชำระเงินคืนให้กับ กยท. ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะ สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 ภายใต้งบประมาณเดลลอดโครงการ 11,312,000 บาท

สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือวิสาหกิจชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่-วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาใกล้บ้านท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-433-2222 ต่อ 206, 245.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๒๘ Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ปลอ่ยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละเอียดไม่เกิน 1 ล้าน



สินเชื่อฟากหมอนยางพารา

กยท. เปิดรับสมัคร
เข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาความร่วมมือการผลิต
และการตลาดอุตสาหกรรมยางพารา”

สนับสนุนเพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตหมอนยางพารา

ดอกเบี้ย* 0%

ปลอ่ยเงินกู้ (รายละเอียดไม่เกิน 1 ล้านบาท)
เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
ระยะเวลาโครงการฯ เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓

คุณสมบัติ

1. เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือ ผู้ประกอบ
กิจการยางเฉพาะในส่วนวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตหมอน
ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมอนยางพารา ตามที่
การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
3. มีหมอนยางพารา รอจำหน่ายเป็นของตนเอง
เพื่อใช้ในการประเมินการขอรับสินเชื่อตามโครงการ
4. มีสถานที่จัดเก็บรักษาหมอนยางพาราที่เหมาะสม
ให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การแบ่งคุณภาพหมอนยางพารา เพื่อประเมิน
วงเงินกู้ยืมตามโครงการ *

คุณภาพ A	ราคา 208 บาท
คุณภาพ B	ราคา 182 บาท
คุณภาพ C	ราคา 130 บาท

* เงื่อนไขโครงการ และเกณฑ์การแบ่งคุณภาพหมอนยางพาราเป็นไปตามที่ กยท. กำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 206, 245

(ข้อมูลจาก แผ่นแจก การยางแห่งประเทศไทยRAOT)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:41 Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละไม่เกิน 1 ล้าน



ข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี लाइฟสไตล์ กีฬาบันเทิง ดวง หอย ฉายา รัชโอ โปรมโชน MIRROR • LIVE



ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละไม่เกิน 1 ล้าน

ข่าว

เศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

27 พ.ค. 2563 15:26 น.

SHARE



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย "หมอนยางพารา" ช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชน ฝ่าวิกฤติ "โควิด-19"

แฟนเพจ **การยางแห่งประเทศไทยRAOT** ระบุว่า นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกหยุดชะงักไป รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตหมอนยางพารา ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญชะลอการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการสั่งซื้อหมอนยางพารา

จึงจัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมยางพารา (สินเชื่อฝากหมอนยางพารา) ให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหมอนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกำลังการผลิต และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ยางภายในประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๔๑ Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละไม่เกิน 1 ล้าน



โดยการแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายยางให้มากขึ้น ซึ่ง กยท. จะปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางหรือวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินตามปริมาณสต็อกหมอนยางพาราที่มี โดยใช้เกณฑ์คุณภาพหมอนยางพารามาทำการประเมินราคากำหนดวงเงินสินเชื่อแบ่งเป็นเกรด ดังนี้

- เกรด A วงเงินสูงสุด 80%
- เกรด B วงเงินสูงสุด 70%
- เกรด C วงเงินสูงสุด 50%

มูลค่าของหมอนยางตามที่ กยท. กำหนด ซึ่งจะมีคณะกรรมการเข้าตรวจสอบสินค้าตามเกณฑ์การประเมินของโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสต็อกหมอนยางพาราเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินสินเชื่อ และค้ำประกัน อีกทั้งต้องมีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายหมอนยางพาราได้ หรือมีความพร้อมในการคืนเงิน สามารถชำระเงินคืนให้กับ กยท. ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ภายใต้งบประมาณตลอดโครงการ 11,312,000 บาท

สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือวิสาหกิจชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่-วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาใกล้บ้านท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-433-2222 ต่อ 206, 245.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๔๑ Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ปลอยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หนุนเกษตรกร "หมอนยางพารา" รายละไม่เกิน 1 ล้าน

สินเชื่อฝากหมอนยางพารา

ยกท. เปิดรับสมัคร
เข้าร่วมโครงการ
"พัฒนาความร่วมมือการผลิต
และการตลาดอุตสาหกรรมยางพารา"

สนับสนุนเพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตหมอนยางพารา

ดอกเบี้ย * 0%

ปลอยเงินกู้ (รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท)
เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563

คุณสมบัติ

1. เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือ ผู้ประกอบกิจการยางเฉพาะในส่วนวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตหมอนที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมอนยางพารา ตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
3. มีหมอนยางพารา รอจำหน่ายเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินการขอรับสินเชื่อตามโครงการ
4. มีสถานที่จัดเก็บรักษาหมอนยางพาราที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การแบ่งคุณภาพหมอนยางพารา เพื่อประเมินวงเงินกู้ยืมตามโครงการ *

คุณภาพ A	ราคา 208 บาท
คุณภาพ B	ราคา 182 บาท
คุณภาพ C	ราคา 130 บาท

* ระยะเวลาโครงการ และเกณฑ์การแบ่งคุณภาพหมอนยางพาราเป็นไปตามที่ ยกท. กำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 206, 245

(ข้อมูลจาก แฟนเพจ การยางแห่งประเทศไทยRAOT)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง



THAI NEWS AGENCY

การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา อาชญากรรม ทัวไป ภูมิภาค ไอที Lifestyle เกษตรฯ



กยท.เดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง

เศรษฐกิจ 27 พ.ค. 2020 14:36:49



สราษฏร์ธานี 27 พ.ค. - ราคายางพารา ซึ่งมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การบริโภคในหลายภาคธุรกิจลดลง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จึงเดินหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกแทน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง



ทุเรียนในสวนยางพาราที่กำลังออกลูกเต็มต้น รอวันเก็บผลผลิต ของนางไกล่รุ่ง ทับแก้ว เกษตรกรชาวสวนยางพารา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว มาเป็นปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งนอกจากทุเรียนแล้ว ในแปลงยางแปลงนี้ ยังมีทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่สามารถสร้างรายได้มั่นคง ลดความเสี่ยงด้านราคายางพารา และสร้างสมดุลระบบนิเวศอีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง



แปลงยางของพี่ไกล่รุ่ง มีทั้งที่ให้ผลผลิตน้ำยางแล้ว และยางอ่อนที่ยังไม่เปิดกรีดหน้ายาง เช่น ยางอายุ 3 ปี พื้นที่ 10 ไร่ แปลงนี้ ขอรับทุนปลูกแทนจากการยางแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นซื้อพันธุ์กล้ายางและปุ๋ย แปลงนี้ปลูกพืชร่วม ทั้งกล้วย ขายผล และหน่อ รายได้สัปดาห์ล้นกว่า 12,000 บาท ปลูกผักสวนครัว อ้อย เฉพาะมะเขือพวง รายได้สัปดาห์ละ 2,000-3,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กยท.ให้คำแนะนำต่อเนื่อง ทำให้แม้ราคายางพาราผันผวน แต่กลับมีรายได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง



ปัจจุบัน กยท.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนหลายรูปแบบ ทั้งปลูกแทนต้นยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี ปลูกแทนด้วยไม้ผล ไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ กยท.กำหนด ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยให้ทุนสนับสนุนการปลูกแทนไร่ละ 16,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง



ปริมาณผลผลิตยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ ตลอดจนแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราในภาคการผลิตลดลง การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแทน จึงเป็นทางเลือกด้านอาชีพให้เกษตรกร และช่วยแก้ปัญหายางล้นตลาด ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต. - สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:02 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เตือนหน้าฝน..อาจหวนคืน

Oohho
MAXIMUM OF CREATE

H

โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เตือนหน้าฝน..อาจหวนคืน



กยท.เผยโรคจุดใบร่วงชนิดใหม่ ที่ติดเชื้อจากมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง 10 จังหวัด ลามระบาคไปกว่า 8 แสนไร่ ล่าสุดเหลือแค่ 20 ไร่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่หึ่งระวังหน้าฝนอาจจะกลับมา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:02 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจหวนคืน



นายกฤษฎา สังข์สิงห์ ผอ.สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น หลังลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราที่เคยได้รับรายงานการติดเชื้อทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล พังงา ตรัง พัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

"การระบาดของโรคดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่ ก.ย.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มีต้นยางพาราติดเชื้อเกือบ 8 แสนไร่ทั่วประเทศ แต่หลังจาก กยท.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เร่งแก้ปัญหาด้วยการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อ และนำระบบดาวเทียมเข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่ที่ติดเชื้อ รวมถึงใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดเชื้อรา จีดฟันสวนยางที่ติดเชื้อด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงแบบลากสาย และแอร์บรัช จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีต้นยางพาราที่ยังคงติดเชื้อโรคริวร่วงฯ ยังหลงเหลืออยู่เพียง 20 ไร่ ใน จ.สุราษฎร์ธานี เท่านั้น"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:02 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจหวนคืน



กฤษฎา ยังเผยอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราดีขึ้น ผลพวงส่วนหนึ่งมาจากการผลิตใบตามธรรมชาติของต้นยางพารา เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้ จะอาศัยอยู่บริเวณพุ่มใบของต้นยางพารา เมื่อยางทั้งใบร่วงจนหมดทำให้เชื้อราหายไปค่อนข้างเยอะ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของเชื้อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

oohho.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:02 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจทวนคืน



"ขอฝากเตือนเกษตรกร จะต้องหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง และบำรุงต้นยางอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงยางผลัดใบ ต้นยางพาราจะค่อนข้างอ่อนแอ ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงฤดูฝนนี้ สภาพภูมิอากาศอาจจะเอื้ออำนวยต่อการเพาะเชื้อโรคกลับมาอีก ดังนั้น เกษตรกรไม่ควรชะล่าใจ หากพบการระบาดหรือติดเชื้อให้รีบแจ้ง กยท.ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เชื้อหวนกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก".



ที่มา : www.thairath.co.th

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

(2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา) **today**



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:08

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดต่างๆ เหลือ 20 ไร่ เตือนหน้าฝน..อาจหวนคืน



ข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี ไลฟ์สไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอขย นิยาย วัสดุ โปรโมชั่น

โรคใบจุดต่างๆ เหลือ 20 ไร่ เตือนหน้าฝน ฝน..อาจหวนคืน

ข่าว

ทั่วไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

28 พ.ค. 2563 07:01 น.

SHARE |





กยท.เผยโรคจุดใบร่วงชนิดใหม่ ที่ติดเชื้อจากมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง 10 จังหวัด ลามระบาศไปกว่า 8 แสนไร่ ล่าสุดเหลือแค่ 20 ไร่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่พึงระวังหน้าฝนอาจจะกลับมา



นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น หลังลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราที่เคยได้รับรายงานการติดเชื้อทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล พังงา ตรัง พัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

“การระบาดของโรคดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่ ก.ย.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มีต้นยางพาราติดเชื้อเกือบ 8 แสนไร่ทั่วประเทศ แต่หลังจาก กยท.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เร่งแก้ปัญหาด้วยการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อ และนำระบบดาวเทียมเข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่ที่ติดเชื้อ รวมถึงใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นสวนยางที่ติดเชื้อด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงแบบลากสาย และแอร์บรัช จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีต้นยางพาราที่ยังคงติดเชื้อโรคใบร่วงฯ ยังหลงเหลืออยู่เพียง 20 ไร่ ใน จ.สุราษฎร์ธานี เท่านั้น”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:08 Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจหวนคืน



กฤษฎา ยังเผยอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราดีขึ้น ผลพวงส่วนหนึ่งมาจากการผลัดใบตามธรรมชาติของต้นยางพารา เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้ จะอาศัยอยู่บริเวณพุ่มใบของต้นยางพารา เมื่อยางทิ้งใบร่วงจนหมดทำให้เชื้อราหายไปค่อนข้างเยอะ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของเชื้อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:08 Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบจุดยางฯ เหลือ 20 ไร่ เดือนหน้าฝน..อาจหวนคีน



“ขอฝากเตือนเกษตรกร จะต้องหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง และบำรุงต้นยางอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงยางผลัดใบ ต้นยางพาราจะค่อนข้างอ่อนแอ ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงฤดูฝนนี้สภาพภูมิอากาศอาจจะเอื้ออำนวยต่อการเพาะเชื้อโรคกลับมาอีก ดังนั้นเกษตรกรไม่ควรชะล่าใจ หากพบการระบาดหรือติดเชื้อให้รีบแจ้ง กยท.ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เชื้อหวนกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก”.